



Những Khúc Quanh Lịch Sử của **Phong Trào Hướng Đạo Việt Nam**

Hoǎng Nhiệt Tâm

Thời Kỳ Thành Lập và Phát Triển:

Năm 1929 Phong Trào Hướng Đạo được du nhập vào Việt Nam, do người Pháp. Tháng 8 năm 1930, Trưởng Trần Văn Khắc khai sinh phong trào HĐ Việt Nam với Thiếu Đoàn Lê Lợi tại Hà Nội. Sinh hoạt trong Liên Hội HĐ Đông Dương gồm Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ, Cao Miên và Ai Lao. Từ đó HĐ Việt Nam được góp mặt với Phong Trào Hướng Đạo Thế Giới. Sau đó có nhiều đơn vị khác gồm nhiều ngành ra đời. Sinh hoạt Hướng Đạo có nhiều khởi sắc, các thanh niên Việt Nam thời bấy giờ đã tìm thấy một sinh hoạt lành mạnh, đầy lý tưởng trong Phong Trào Hướng Đạo. Mặc dù nước ta đang sống dưới sự đô hộ củathực dân Pháp, trong bối cảnh day tranh giành độc lập cho quê nhà, rất vất vả, nhưng những Hướng Đạo Sinh Việt Nam luôn gắng sức làm tròn bổn phận với tổ quốc và phong trào.

Khúc quanh thứ nhất (1946 - 1954):

Năm 1946, Hội HĐVN coi như tạm ngưng hoạt động. Một vài trưởng theo Maxist đòi thành lập HĐ Cứu Quốc như Tạ Quang Bửu, Hoàng Đạo Thúy (Đây có phải là ý đồ của Đảng Cộng Sản VN, lợi dụng lòng yêu nước của Thanh Thiếu Niên, muốn biến HĐ thành công cụ của Đảng?). Số đông các trưởng còn lại không đồng ý, vì “HĐ là HĐ đúng nghĩa, tự trong HĐ đã có bổn phận với tổ quốc”, theo các trưởng Võ Thành Minh, Phạm Biểu Tâm, Bạch Văn Quế, Vĩnh Bang, Mai Liệu... HĐ Cứu Quốc không thành, các ông Hoàng Đạo Thúy, Tạ Quang Bửu có xin Việt Minh lập HĐ vào năm 1946 nhưng từ đó không ai thấy Hướng Đạo được chính thức sinh hoạt dưới thời Việt Minh hay ở miền Bắc kể từ khi chia đôi đất nước, năm 1954 - 1975, và ngay cả sau năm 1975 dưới thời Cộng Sản cai trị toàn quốc. (Hai

ông Hoàng Đạo Thúy và Tạ Quang Bửu là những nhân vật cao cấp trong chính quyền Cộng Sản VN cho đến lúc mãn phần).

Trước khi chia đôi đất nước vài năm, khoảng 1950, HĐVN nhen nhúm sinh hoạt lại, mãi đến năm 1954, sau Hiệp Định Geneve, Hội Hướng Đạo Việt Nam (ở miền Nam tự do) chính thức hoạt động lại, vào khoảng tháng 8 năm 1957 mới được công nhận là hội viên thứ 75 của Hội Hướng Đạo thế giới. Trại trường quốc gia Bạch Mã (Huế) và Tùng Nguyên (Đà Lạt) được thiết lập để huấn luyện cấp trưởng Bằng Rừng quốc tế theo đúng phương pháp của trại trường Gilwell, Anh Quốc.



Thời kỳ phục hưng và phát triển

Như chúng ta đã biết, từ năm 1946 cho tới ngày đất nước chia đôi năm 1954. Dù phải ở trong một hoàn cảnh chung của đất nước, Việt Minh không cho HĐ hoạt động, nhưng moat số Trưởng có lòng và giữ đúng được lời Hứa Hướng Đạo, âm thầm sinh hoạt để giữ sự liên tục của Phong Trào HĐ Việt Nam và làm nở rộ lại tại miền Nam tự do để có ngày trọng đại vào tháng 8 năm 1957, Hội Hướng Đạo Việt Nam là thành viên thứ 75 của

Phong Trào Hướng Đạo Thế Giới. Gần 20 năm HĐS Việt Nam hàng tuần, hàng tháng sinh hoạt chung dưới mái nhà Việt Nam, thể hiện và cố gắng sống với Luật và Lời Hứa Hướng Đạo. Nhiều khóa Huấn Luyện Trưởng cơ bản, dự bị và bằng Rừng liên tục để đào tạo Trưởng cho Phong Trào. Nhiều trại họp bạn Quốc Gia được tổ chức để thắt chặt thêm tình anh chị em Hướng Đạo. Mặc dù trong bối cảnh chiến tranh, đây khó khăn, Hướng Đạo Việt Nam luôn chứng tỏ được cuộc sống có lý tưởng của mình. Song song với hội Nam Hướng Đạo, hội Nữ Hướng Đạo cũng có những sinh hoạt và hoạt động đáng kể.



Khúc quanh thứ hai (1975 - hiện tại):

Phong trào Hướng Đạo Việt Nam, cũng như các quốc gia khác trên thế giới, có cùng một tôn chỉ, phương thức sinh hoạt, huấn luyện, tích cực trong công việc phát triển phong trào.

Sau biến cố tháng 4 năm 1975, phong trào Hướng Đạo tại quê nhà bị bạo quyền cộng sản dẹp bỏ, một số trưởng bị cầm tù; một số khác may mắn hơn, thoát ra được và định cư ở các nước tự do và phong trào sống lại, phát triển nơi xứ người. Phong trào Hướng Đạo Việt Nam hiện diện hầu hết trên các nước có người Việt sinh sống. Đây là một khúc quanh rất đặc biệt của Phong Trào Hướng Đạo Việt Nam, biết bao là trưởng đã bỏ nhiều công sức, để một lần nữa giữ được sự liên tục sinh hoạt của Phong Trào, các đơn vị Hướng

Đạo Việt Nam nơi hải ngoại đã và đang nường nhờ vào các hội Hướng Đạo Bản Xứ (Địa Phương) để nuôi sống sự liên tục này (*Phải chăng đây là tinh thần tháo vát của những Hướng Đạo Sinh Việt Nam*).

Tháng 7 năm 1983, Hội Đồng Trung Ương HĐ Việt Nam ra đời tại thành phố Costa Mesa, Bang California, Hoa Kỳ. Đây chính là mối dây liên lạc giữa các đơn vị Hướng Đạo Việt Nam hải ngoại với HDTG.

Kết Luận:

Qua nhiều năm xây dựng phong trào HĐVN tại hải ngoại, một chặng đường dài nhất trong suốt lịch sử của Hướng Đạo Việt Nam kể từ khi thành lập (1930), có thể nói là một giai đoạn khó khăn nhất đã được vượt qua để xây dựng một phong trào trong những điều kiện độc đáo, chưa từng thấy trong lịch sử của phong trào Hướng Đạo Thế Giới. Trong khi đó tại Việt Nam, vì những điều kiện chính trị, nên phong trào Hướng Đạo vẫn không được phép hoạt động chính thức; tuy nhiên, dù bị ngăn cấm bằng nhiều hình thức nhưng phong trào Hướng Đạo trong nước cũng không bao giờ bị tắt lịm. Trong khi trong nước không có điều kiện để hoạt động công khai thì hơn một phần tư thế kỷ qua, phong trào Hướng Đạo Việt Nam **tại hải ngoại đã bảo đảm cho tính liên tục của phong trào Hướng Đạo qua các giai đoạn lịch sử.** (theo Tr. Vĩnh Đào).

Với truyền thống tốt đẹp, Hướng đạo sinh Việt Nam trên khắp thế giới vẫn đang theo đuổi, phát huy lý tưởng của phong trào, giúp ích cộng đồng, bảo tồn truyền thống văn hóa dân tộc, đào tạo công dân tốt ở nơi mình sinh sống, và mong có ngày góp sức gây dựng lại phong trào trên quê hương Việt yêu dấu dưới khung trời thực sự thanh bình.



Nam tự do